

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2022**

1. Đồng Tháp kết nối đào tạo với các trường đại học của Đài Loan

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa Đài Loan với Đồng Tháp được triển khai từ năm 2017. Đến nay, có 08 khóa học sinh (906 em) được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Minh Tân, trong đó 03 khóa đã tốt nghiệp với 375 em. Đa phần sau khi ra trường, các em đều có việc làm tại Đài Loan.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hoá Giáo dục Đài Việt đã giới thiệu các chương trình liên kết đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu đầu tư công nghệ cao của Đài Loan theo chính sách Tân hướng nam; nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn, doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Gặp gỡ chuyên gia Liên Chi hội Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Khách sạn Sao Mai (thành phố Cao Lãnh), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ với các chuyên gia của Liên Chi hội Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 27, tổ chức tại Đồng Tháp.

Đây là các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành lĩnh vực chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế sẽ tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 27 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Tại Hội nghị này, các chuyên gia đầu ngành chấn thương chỉnh hình sẽ chia sẻ và có nhiều tham luận chuyên sâu về các kỹ thuật trong chấn thương chỉnh hình. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp triển khai kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo

Ca phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo vừa được ê kíp bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thực hiện, dưới sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thống - Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo là phẫu thuật lớn trong chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật này được áp dụng điều trị cho các bệnh nhân thoái hóa khớp gối nặng. Mục đích của thay khớp gối là để bệnh nhân hết đau gối, sửa chữa các biến dạng và phục hồi lại chức năng của khớp gối. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ

Các chủ đầu tư xây dựng công trình nghiêm túc thực hiện lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác lập dự án, thiết kế xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng cháy, chữa cháy; lựa chọn các tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình có yêu cầu theo quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949